



ที่ อว ๐๒๐๙.๕/๒๕๖๕๐

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๒๐
กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ตอบข้อหารือเรื่องทุนจากแหล่งทุนภายนอกที่มอบผ่านมหาวิทยาลัย

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ้างถึง หนังสือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ อว ๘๗๐๒.๒/๒๔๐ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอหารือเกี่ยวกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีการเสนอข้อกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ วิธีที่ ๓ ในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอหารือว่าทุนจากแหล่งทุนภายนอกที่มอบผ่านมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น “ผู้ให้ทุน” ให้นำรวมเป็นทุนภายนอกด้วยได้หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนว่า คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งทำหน้าที่แทน ก.พ.อ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีผู้ขอเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (Principal investigator) ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกที่มอบผ่านมหาวิทยาลัย เป็น “ผู้ให้ทุน” เช่น ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) นั้น ทั้งนี้ ทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้จากเงินกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ๑) Strategic Fund และ ๒) Fundamental Fund โดยทุน Strategic Fund ถือว่าเป็นแหล่งทุนจากภายนอกสถาบัน สามารถนับเป็นแหล่งทุนภายนอกสถาบันตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดได้ ส่วนทุน Fundamental Fund เป็นแหล่งทุนที่มาจากงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) หรือเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี ซึ่งเป็นเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้กับสถาบันอุดมศึกษาโดยตรง หากมีการตั้งคณะกรรมการจากส่วนกลาง เป็นผู้จัดสรรทุนและคณะกรรมการนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ก็ถือว่าเป็นแหล่งทุนจากภายนอกสถาบัน สามารถนับเป็นแหล่งทุนภายนอกสถาบันตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์พาสีทิพย์ หล่อธีรพงศ์)

กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา
รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปฏิบัติราชการแทน

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาตำแหน่งวิชาการ
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๒๑ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๔๘